



ที่ อว ๐๖๑๗ / ๑๑๑๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยทักษะกระบวนการ
วิศวกรสังคม นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยทักษะกระบวนการวิศวกรสังคม นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และดำรงตนอยู่ในสถาบันการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างมีสติ มีคุณธรรมและจริยธรรม เกิดพลังใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และสำเร็จเป็นบัณฑิตออกไปสู่สังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพและเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ-ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงาน ร่วมกันกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการดังแนบ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านได้ผ่านการเข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม จึงขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชรัสมิ์ กิรติพรนิภัติ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยทักษะกระบวนการวิศวกรสังคม นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา

โทร. ๐-๕๕๒๖-๗๐๐๗๘

แบบตอบรับการเป็นวิทยากร
โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยทักษะกระบวนการวิศวกรสังคม
นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ตอบรับการเป็นวิทยากร

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ อว ๐๖๑๗ /๑๑๑๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แจ้งเรื่องเชิญข้าพเจ้า
เป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยทักษะกระบวนการวิศวกรสังคม นักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว นั้น

- ข้าพเจ้า ยินดี เป็นวิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 ไม่สามารถเป็นวิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้
 อื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชูธรรม์ กิรติพรนิภัติ)